

LỜI NÓI ĐẦU

Phòng thống kê huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là phòng thống kê cấp huyện) là cơ quan thống kê nằm trong hệ thống thống kê nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý theo hệ thống ngành dọc. Tuy nhiên, với vị thế là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng ủy, chính quyền cùng cấp nên ngoài nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo và điều tra quy định của cơ quan thống kê cấp trên, phòng thống kê cấp huyện còn thực hiện một số hoạt động thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhận thức sâu sắc và đầy đủ hai nhiệm vụ công tác trên, trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Thống kê và các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp, đặc biệt là cấp huyện đã có nhiều cố gắng củng cố và xây dựng phòng thống kê cấp huyện về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ và cải tiến nghiệp vụ. Nhờ vậy, trải qua các thời kỳ khác nhau, phòng thống kê cấp huyện đã có nhiều đóng góp cho ngành Thống kê Việt Nam không ngừng hoàn thiện và phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thống kê cấp huyện còn bộc lộ một số bất cập về tổ chức và hoạt động. Vì vậy, trong chương trình nghiên cứu khoa học năm 2007-2008, Tổng cục Thống kê giao cho Hội Thống kê Việt Nam chủ trì đề tài cấp Tổng cục “Cải tiến tổ chức và hoạt động thống kê cấp huyện”. Sau hơn một năm triển khai nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành một số nội dung nghiên cứu.

Để kịp thời thông báo các kết quả nghiên cứu của đề tài với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thống kê, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại phòng thống kê cấp huyện, Ban biên tập Thông tin khoa học thống kê đã phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài ấn hành Chuyên san ***Thống kê cấp huyện - Thực trạng và giải pháp***.

Hy vọng rằng, sau khi Chuyên san ra mắt sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thống kê nói riêng và độc giả nói chung. Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Ban biên tập Thông tin khoa học thống kê;

Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội;

Điện thoại: (04) 8343763 Fax: (84-4) 7751356;

E-mail: vienthongke@hn.vnn.vn.

BAN BIÊN TẬP